

# หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 63 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016

## ขอให้เรามองดูพระพรและความสุขที่แท้จริงในพระคำ

หนังสือของดร.แจร์อ็อก ลีนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและชีวิต



จากซ้าย มัคทายกคองมิน เซียว มัคทายกโอบโฮ คะมุฮานดา เดชาเรกับภรรยา (จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก) คิมยักกิบาลเตยู มูน คุณดอบลซึ (จากประเทศอินเดีย) คุณแอนเชน (จากประเทศหมู่เกาะแฟโร) และมัคทายกอากาโฮเตยซัง คิม (คนเหล่านี้เรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้าและชีวิตของเขาได้รับการสร้างขึ้นใหม่ผ่านหนังสือเล่มต่าง ๆ ของดร.แจร์อ็อก ลี)

คุณมายพริน เวฮี แชนเชน จากหมู่เกาะแฟโร กล่าวไว้ว่า “ฉันไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร แต่จากหนังสือของดร.ลีฉันได้ เรียนรู้เกี่ยวกับความชอบธรรม ความจริง และโลกฝ่ายวิญญาณ คำถามมากมายที่ฉันเคยมีในขณะอ่านพระคัมภีร์ได้ รับคำตอบและฉันได้รับความรู้ฝ่ายวิญญาณ หลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับมิติฝ่ายวิญญาณและสวรรค์แล้วจิตใจของฉันก็สงบสุขมาก”

เธอเกิดมาหูหนวก เธอเข้าร่วมในการนมัสการทุกประเภทและการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคนเฝ้าผ่านเว็บไซต์การประชุมผ่านวิดีโอ “เนฟซิส” ยิ่งกว่านั้น โดยคำอธิษฐานแห่งฤทธิ์อำนาจของดร.ลีของเธอได้เปิดออกและเธอสามารถได้ยิน (ภาพที่ 5)

หนังสือเรื่อง “ศาสนจากกางเขน” ของดร.ลีได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของโอบโฮ คะมุฮานดา เดชาเรแห่ง คริสตจักรมันมินคินซาชา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เขาพูดว่า “หนังสือเล่มนี้อัศจรรย์มากเพราะเป็นหนังสือที่อธิบายว่าเหตุใดพระเจ้าจึงเป็นพระผู้ช่วยหรือรอดของเราแต่เพียงองค์เดียวอย่าง

ชัดเจนจนไม่มีใครสามารถ ปฏิเสธได้ คำถามเกี่ยวกับคริสตจักรมันมินเช่นที่ฉันเคยมีได้ รับคำตอบจนหมดสิ้น ผมกล่าสรุปว่าดร.แจร์อ็อก ลีเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้า”

สิ่งนี้ทำให้ชายผู้นี้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกใน คริสตจักรมันมินคินซาชาพร้อมกับภรรยาของเขา หลังจากเป็นสมาชิก ของคริสตจักรแล้ว การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นกับเขา เขาเคยมีปัญหาทางการเงินและมีปัญหาบางอย่าง แต่เขามีความเชื่อผ่านทางพระคำและเขาอธิษฐาน เมื่อทำเช่นนั้น เขาก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นนายพันใน กองทัพบก ภรรยาของเขาเริ่มอธิษฐานทุกวันเช่นกัน ครอบครัวของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีแห่งความรอดและ ความหวังสำหรับแผ่นดินสวรรค์ (ภาพที่ 2)

หนังสือของดร.ลีเรื่อง “ความรัก: การทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จอย่างครบถ้วน” อธิบายถึงความรักฝ่ายวิญญาณที่เขียน ไว้ใน 1 โครินธ์ บทที่ 13 มัคทายกคองมิน เซียวแห่งคริสตจักรเซ็นทรัลอ่านหนังสือเล่มนี้สี่ปีครึ่ง เขาพูดว่า

“พระเจ้าที่ผมเคยมีในรูปของความรู้ ได้มาสู่ชีวิตผมในรูปของความรัก เมื่อริมฝีปากจิตใจ และความคิดของผมโน้มเอียง ไปหาความเท็จ คำสอนที่อยู่ในหนังสือจะผุดขึ้นมาในความคิดของผมโดยธรรมชาติและผมจะหยุดคิดถึงสิ่งที่นั่นเท็จ ผมรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมาก ผมได้รับพระพรของการเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ” (ภาพที่ 1)

หนังสือเล่มที่ 100 ของดร.ลีเรื่อง “อับราฮัม มิตรสหายของพระเจ้า” เป็นเหมือนที่ปรึกษาของผู้เชื่อเพื่อให้เขาสามารถทำตามขั้นตอนแห่งความเชื่อของอับราฮัมผู้เป็นบิดาแห่งความเชื่อ

เมื่อวันที่ 4 มกราคมปี 2016 มีการจัดพิธีฉลองรางวัลการแข่งขันบพิวจารณสิ่งดีพิมพ์ชั้นศิษยาภิบาลเตยู มูนแห่ง คริสตจักรมันมินเมอร์ยางได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน เขาพูดว่า “หลังจากผมอ่านหนังสือผมเริ่มใคร่ครวญถึงสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยแม้ว่าสถานการณ์จะแตกต่างจากสิ่งที่ผมเคยมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ เรื่องราวของหนังสือ อยู่ในจิตใจของผมและทำให้น่าที่เป็นเหมือนกระจกเงาที่ส่อง

ให้เห็นชีวิตของผม เมื่อผมอธิษฐานและทำงานรับใช้ของ ผม ผมนำเอาคำสอนของหนังสือมาประยุกต์ใช้ ผมตื่นเต้นมาก” (ภาพที่ 3)

ผู้ปกครองเชียวคิล ลีแห่งคริสตจักรมันมินกุ่มิได้รับรางวัลเหรียญเงิน เขากล่าวว่า “บทเรียนต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ของเรา ‘สวมใส่’ เสื้อผ้าฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้และมาถึงเราด้วยการรับรู้ฝ่ายวิญญาณ หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวการสั่งสอน ผมอยากใหคนจำนวนมากเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อ การเชื่อฟัง ความเข้มแข็ง และการขอบพระคุณ จากหนังสือเล่มนี้ผมหวังว่าคุณคนจำนวนมากขึ้นจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้และโลกจะเต็มไปด้วยสันติสุขและการเอื้อ อาทรต่อกัน”

ประเภทของหนังสือที่เขียนโดยดร.แจร์อ็อก ลีประกอบไปด้วยชุดคำเทศนา ชุดหัวข้อคำเทศนา หนังสือบทเรียน การรวบรวมคำพยาการณ์รวบรวมบทความ และบทเรียงความของคริสเตียน ณ เดือนมกราคมปี 2016 มีหนังสือถูกเขียนขึ้นทั้งหมด 100 เล่มในภาษาเกาหลีและมี 300 เล่มที่อยู่ในภาษาต่าง ๆ 59 ภาษา

# ผลแห่งสันติสุข



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจว็อก ลี

“ฝ่ายผลของพระวิญญูณานั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี ความเชื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย” (กาลาเทีย 5:22-23)

ถ้าเราเชื่อพระเจ้าและรักพระองค์อย่างแท้จริง เราต้องรักษาสันติสุขกับบุตรสมรส พ่อแม่ ลูกๆ ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน ของเราเอาไว้ในทุกสถานการณ์ตอนนี้ขอให้เราพิจารณาดูถึงวิธีการที่เราจะสามารถเกิดผลแห่งสันติสุขซึ่งรวมอยู่ในผล ทั้งเก้าของพระวิญญูณบริสุทธิ

### 1. เราต้องมีสันติสุขกับพระเจ้า

สิ่งสำคัญที่สุดในการมีสันติสุขกับพระเจ้าคือเราต้องไม่มีกำแพงบาประหว่างพระเจ้ากับเรา เมื่ออาดัมกินผลแห่งต้นไม้ ของการรู้ดีชั่วเขาไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าและเขาจึงพยายามที่จะซ่อนตัวจากพระเจ้า นั่นหมายความว่าสันติสุข ระหว่างอาดัมกับพระเจ้าถูกทำลาย ก่อนที่บาป อาดัมมีประสบการณ์กับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระเจ้า แต่ หลังจากบาป เขาเริ่มกลัวพระองค์และหันห่างไปจากพระเจ้า

เมื่อเราประพฤติอยู่ในความจริง เราก็มีสันติสุขกับพระเจ้าและเรามีความมั่นใจ แน่ใจ เพื่อให้มีสันติสุขอย่างสมบูรณ์ โดยปราศจากกำแพงบาป เราต้องกำจัดความบาปทั้งสิ้นทิ้งไปและรับการชำระให้บริสุทธิ์ แต่ถึงแม้เราจะไม่สมบูรณ์ แบบ เราก็ยังสามารถมีสันติสุขกับพระเจ้าได้ครบโดยที่เราประพฤติตามความจริงอย่างซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ในขนาดแห่ง ความเชื่อของเรา เมื่อเราพยายามที่จะมีสันติสุขกับพระเจ้า อันดับแรกเราต้องทำในสิ่งที่เป็นการจริงด้วยเครื่องใจซึ่ง สันติสุขกับพระเจ้า

ยกตัวอย่าง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราถูกขาลงต่อหน้ารูปเคารพหรือละเมิดวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะมีสันติสุขกับคน ในครอบครัวที่ไม่เชื่อของเรา? อาจดูเหมือนว่าเรามีสันติสุขชั่วขณะหนึ่ง แต่ในฝ่ายวิญญูณ นี่เป็นการทำลายสันติสุข กับพระเจ้าอย่างรุนแรงด้วยการสร้างกำแพงแห่งความบาปขึ้นต่อพระ

พักตร์พระเจ้า ในที่สุดสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการทดลอง และความยากลำบากและเราก็ไม่สามารถมีสันติสุขเท่ากับคนในครอบครัวของเราเช่นกัน

เพื่อให้มีสันติสุขแท้ในท่ามกลางมนุษย์ อันดับแรกเราต้องทำให้พระเจ้าพอพระทัย (สุภาษิต 16:7) แน่ใจ บางครั้งคน อื่นอาจทำลายสันติสุขอย่างต่อเนืองด้วยความชั่วของเขาแม้เราพยายามอย่างดีที่สุดด้วยความจริง แต่แม้ในกรณีเหล่านี้ ถ้าเราปฏิบัติกับเขาด้วยความจริงเพียงอย่างเดียว พระเจ้าจะทรงทำการเพื่อเรา

### 2. เราต้องมีสันติสุขกับตนเอง

เพื่อให้มีสันติสุขกับตนเอง เราต้องกำจัดความชั่วทิ้งไปและรับการชำระให้บริสุทธิ์เช่นกัน ถ้าเรามีความชั่วหลงเหลืออยู่ในเรา ความชั่วนั้นจะถูกกระตุ้นตามสถานการณ์ ถ้าความเกลียดชัง ความโกรธ ความอิจฉา ความโลภ และสิ่งต่างๆ ในทำนองนี้ออกมาจากจิตใจของเรา เราจะอึดอัดใจมากสักเพียงใด นอกจากนั้น ถ้าจิตใจแห่งความจริงและจิตใจแห่ง ความเท็จต่อสู้กัน เราจะรู้สึกถึงความทุกข์ใจมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและอธิษฐานอย่างรอนรนเพื่อจะเลือกความจริงอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดก็จะสามารถมีสันติสุขในจิตใจของเรา

แต่บางคนพูดว่าเขากำลังมุ่งหาสันติสุขกับพระเจ้าด้วยการประพฤติในความจริง แต่เขาไม่มีสันติสุขในจิตใจของตนเอง สิ่งนี้เป็นเพราะความชอบธรรมส่วนตัวหรือกรอบความคิดในบุคลิกภาพของเขาที่เขาสร้างขึ้นด้วยความจริงนั่นเอง เช่นเดียวกับยาโคบตอนที่เขาเจอกับการทดลอง คนเหล่านั้นอธิษฐานหนักและพยายามที่จะดำเนินชีวิตด้วยพระคำ แต่ เขาไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริงผ่านทางความรักที่เขามีต่อพระเจ้า

ตรงกันข้าม เขาทำสิ่งนั้นด้วยจิตใจที่หวาดหวั่นเพราะความกลัวต่อการพิพากษาที่อาจมาถึงเขาถ้าเขาไม่ประพฤติตาม ความจริง ดังนั้น ในจุดหนึ่งของช่วงเวลา ถ้าเขาไม่ได้ประพฤติอยู่ในความจริง เขาจะรู้สึกเครียดโดยที่ความเขาอาจได้รับ การลงโทษ ดังนั้นแม้เขาจะประพฤติอยู่ในความจริงอย่างพากเพียร แต่เขาก็รู้สึกเป็นภาระและความเชื่อของเขาไม่เติบโตขึ้น เขาจะสามารถมีสันติสุขอย่างแท้จริงได้ตามขนาดที่เขาเรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้า

นอกจากนั้น บางคนไม่มีสันติสุขกับตนเองเนื่องจากกรอบความคิดแห่งการมองโลกในแง่ร้ายของเขา เขาพยายามที่จะ ประพฤติในความจริงอย่างพากเพียร แต่เขาไม่ได้รับผลอันน่าพอใจตามที่เขาคาดเอาไว้ เขาจะโทษตนเองและเป็นทุกข์ในจิตใจ ผู้คนเช่นนี้กลายเป็นเด็กฝ่ายวิญญูณ

เขาอาจได้รับการลงโทษตามความยุติธรรม หรือเขาอาจขาดความนับถือตนเองตนเองอยู่ชั่วครู่ แต่กระนั้น เมื่อคนหนึ่ง มั่นใจในความรักของพระเจ้า เขาสามารถรับเอาการลงโทษด้วยความชื่นชมยินดีและเขาเกิดความรู้สึกพอใจในการเชื่อ ว่าพระเจ้าทรงรักเราและทำให้เราสมบูรณ์แบบและแม้เราจะยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่เราก็ยังพยายามจะเปลี่ยนแปลง

เราต้องไว้วางใจในพระเจ้าเช่นกันว่าพระองค์จะทรงยกชูเราขึ้นเมื่อเราถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระองค์ เราต้องไม่หวาด หวั่นด้วยการปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับจากคนอื่น แต่ตรงกันข้าม เราต้องสะสมการกระทำแห่งความจริงอย่างต่อ เนื่องด้วยจิตใจและการกระทำที่สัตย์จริง ด้วยวิธีนี้เราก็สามารถมีสันติสุขกับตนเองและมีความมั่นใจฝ่ายวิญญูณ

### 3. เราต้องมีสันติสุขกับทุกคน

เพื่อให้มีสันติสุขกับทุกคน เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องสามารถเสียดสละตนเอง เพื่อให้มีสันติสุข เราไม่ควรประพฤติตนอย่าง ไม่บังควรหรือพยายามที่จะโอ้อวดและอวดอ้างตนเอง เราต้องถ่อมตัวจากจิตใจของเราและยกคนอื่นขึ้น เราไม่ควรมี อคติและในเวลาเดียวกัน ถ้าเราเลือกใด เราควรสามารถยอมรับทั้งสองแนวทางภายในความจริง เราไม่ควรคิดโดยใช่ ขนาดแห่งความเชื่อของเราเอง แต่ควรคิดจากมุมมองของคนอื่น

แม้ความเห็นของเราจะถูกตองหรือดีกว่า เราควรทำตามความเห็นของคนอื่น เว้นแต่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นความเท็จ เพื่อให้บรรลุลึกลับสันติสุขดังกล่าว เราต้องเสียดสละตนเองเพื่อคนอื่นแม้กระทั่งการเสียดสละชีวิตของเราเองก็ตาม อันดับต่อไป เพื่อให้มีสันติสุขกับทุกคน เราต้องไม่ยึดมั่นอยู่กับความ

ชอบธรรมส่วนตัวและกรอบความคิดของเรา แต่ ละคนมีบุคลิกภาพแตกต่างกัน เราแต่ละคนได้รับการศึกษาต่างกันและเรามีขนาดแห่งความเชื่อที่ต่างกัน ดังนั้นทุกคน จึงมีมาตรฐานแตกต่างกันในการตัดสินสิ่งที่ถูกหรือผิดและสิ่งที่ดีหรือชั่ว ถ้าคุณสมรสกันอยู่ด้วยความเห็นของคนที่ต่างกัน บางเรื่อง เช่น การทำความสะอาดทั้งสองไม่สามารถมีสันติสุขได้ สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาทั้งสองมองมองของ คนอื่นและรับใช้ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่คิดจากมุมมองของเขาเอง

ผู้คนที่มีความสันติสุขกับพระเจ้าและกับตนเองจะไม่ทำลายสันติสุขกับคนอื่น เพราะเขาได้กำจัดความโลภ ความเยอหยิ่ง ทิฐิ มานะ และความชอบธรรมและกรอบความคิดส่วนตัวของเขาทิ้งไปแล้ว ดังนั้น เขาจึงไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่น ผู้ใด แม่ในยามที่คนอื่นทำชั่วและสร้างปัญหาให้เขา คนเหล่านี้จะเสียดสละตนเองเพื่อสร้างสันติในที่สุด

แต่ในระหว่างขั้นตอนของการบรรลุถึงสันติสุขด้วยวิธีเราสามารถเรียนรู้สองสามสิ่ง บางครั้งท่านทำสิ่งที่ผิดเพี้ยนอื่นทำลายสันติสุข แต่ท่านไม่รู้ถึงสิ่งนั้น เนื่องจากถ้อยคำหรือการกระทำที่ไม่รอบคอบบางอย่าง ท่านอาจทำลายความ รู้สึกของคนอื่นโดยไม่รู้ตัว อีกสิ่งหนึ่งที่ท่านควรคิดถึงก็คือสันติสุขที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นภายในจิตใจ

ยกตัวอย่าง ถ้าคนอื่นไม่รับใช้ท่านหรือไม่ยกย่องท่าน ท่านรู้สึกขุ่นเคืองใจ แต่ท่านอาจไม่แสดงสิ่งนั้นออกมาภายนอก ท่านอาจแสดงความรู้สึกของการถูกข่มเหงออกมาในบางแนวทาง ท่านเพียงแค่อัดปากเก็บเพราะกลัวการทะเลาะถาถานโตเถียงกับเขา ท่านเพียงแค่มองดูคนที่คนอื่นพร้อมกับดูถูกเขาด้วยการคิดว่า “เขาเป็นคนชั่วร้ายและขึ้นกรานอยู่ กับความคิดของตนเองจนผมไม่สามารถพูดกับเขาได้”

ด้วยวิธีนี้ท่านไม่ได้ทำลายสันติสุขในภายนอก แต่ท่านไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อบุคคลนั้น ท่านไม่สามารถเห็นด้วยกับความ เห็นของเขาและท่านอาจรู้สึกว่าเขาไม่เอาใจไปมาหาสู่กับเขา ท่านอาจบ่นเกี่ยวกับเขาด้วยการพูดกับคนอื่นเกี่ยวกับ ขอบคพรองของเขา แน่ใจ การไม่ทำลายสันติสุขด้วยวิธีนี้ย่อมจะดีกว่าการทำลายสันติสุขโดยตรง

แต่เพื่อให้มีสันติสุขที่แท้จริงท่านต้องรับใช้คนอื่นจากจิตใจ ท่านไม่ควรเก็บกดความรู้สึกนั้นเอาไว้และยังคงโกรธใครคน อื่นรับใช้ท่าน ท่านควรพร้อมที่จะรับใช้คนอื่นและเห็นแก่ประโยชน์ของเขา พระวิญญูณบริสุทธิจะกระทำการได้ก็ต่อ เมื่อท่านทำเช่นนั้นแล้วเท่านั้น และพระวิญญูณจะทำงานในจิตใจของเขาและเขาจะเปลี่ยนแปลง

ผู้คนที่มีความสันติสุขกับพระเจ้า กับตนเอง และกับทุกคนจะมีสิทธิอำนาจในการขับไล่ความมืดออกไป เหมือนที่เขียนไว้ใน มัทธีว 5:9 ว่า “บุคคลผู้สร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าจะได้เรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” เขามีสิทธิอำนาจของการเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นสิทธิอำนาจแห่งความสว่าง

ยกตัวอย่าง ถ้าท่านเป็นผู้มีคริสตจักร ท่านสามารถช่วยเหลือให้เกิดผลแห่งสันติสุข กล่าวคือ ท่านสามารถเสียดสละเขา ด้วยพระคำแห่งความจริงด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดช ดังนั้นเขาจึงสามารถออกจากความบาปและทำลายความชอบ ธรรมและกรอบความคิดส่วนตัวของเขา เมื่อธรรมศาลาของชาตินถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ผู้คนกลายเป็นคนแปลกหน้า ต่อกัน ท่านสามารถทำลายธรรมศาลาเหล่านั้นลงด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งถ้อยคำของท่าน ด้วยวิธีนี้ท่านสามารถก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในท่ามกลางผู้คนที่แตกต่างกัน

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ พระเยซูทรงเสียดสละพระองค์เองและทรงเนาเยื่อเหมือนเมล็ดข้าวสาลีและทรงเกิดผลของน้ำไม่ถวน (ยอห์น 12:24) ทุกคนสามารถนำดวงวิญญูณจำนวนนับไม่ถ้วนมาหาพระเจ้าได้ถ้าเขาเป็นเหมือนพระเยซูและเสียดสละและรับใช้จน กระทั่งความตายเหมือนที่พระองค์ทรงกระทำ

ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านในฐานะบุตรของพระเจ้าที่ได้รับพระวิญญูณบริสุทธิจะเกิดผล แห่งสันติสุขอย่างสมบูรณ์แบบขึ้นชมกับสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญูณบนโลกนี้ และกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสวรรค์

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรมีนิตินัยที่เรียกว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่บิดจากการคล้อยของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญูณบริสุทธิ	2. คริสตจักรมีนิตินัยที่เรียกว่าพันธสัญญาในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าหรืออภิปา ( พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญูณบริสุทธิ)
การทรงบัพติศมา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรมีนิตินัยที่เรียกว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระ โโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	4. คริสตจักรมีนิตินัยที่เรียกว่าพันธสัญญาในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกพันปี และสวรรค์นิรันดร์
การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	5. คริสตจักรมีนิตินัยที่เรียกว่าการเชื่อของคนที่ท่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
	“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน” “ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้ทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ท่ามกลางมนุษย์ตัวใด”

## วิธีทำให้การดำเนินชีวิต คริสเตียนเป็นเรื่องง่าย

พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นผู้ช่วยของเราเมื่อเราต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์และกลับใจเพื่อว่าเราจะสามารถมีความเชื่อ ได้รับความรอดและชีวิตนิรันดร์และเข้าสู่สวรรค์อย่างเต็มล้นด้วยความสุข เมื่อเราได้รับความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นการง่ายที่จะประพฤติตามพระคำของพระเจ้าและดำเนินชีวิตคริสเตียน

ทุกคนสามารถร้องฟื้นพระฉายาของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ซึ่งอาดัมมนุษย์คนแรกสูญเสียไปด้วยการทำบาป ยิ่งกว่านั้น เราสามารถมีพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยหรือรอดของเราและบรรลุถึงจิตใจที่แท้จริงด้วยความแน่วใจ อย่างสมบูรณ์แห่งความเชื่อ (ฮีบรู 10:22) แน่แน่นอน ประดุจและหนทางที่นำไปสู่ชีวิตที่เล็กและคับแคบ (มัทธิว 7:14) แต่ มีแนวทางง่ายๆ ที่จะผ่านประตูนั้นเข้าไปอยู่หลายแนวทาง

เฉลยธรรมบัญญัติ 30:11-14 กล่าวเช่นกันว่า “เพราะว่าพระบัญญัติซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ ไม่ได้ปิดบังไว้จาก ท่านและไม่ห่างเหินเกินไปด้วย...แต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายมาก อยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่าน ฉะนั้น ท่านจึงกระทำตามได้” ในปีแห่งพระพรนี้ ขอให้เราเข้ามาใกล้เยซูคริสต์ใหม่ที่อยู่อาศัยที่รุ่งเรืองที่สุดในสวรรค์มากยิ่งขึ้น

### ประการแรก เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่และแผ่นดินสวรรค์มีอยู่จริง พระเจ้าทรงตอบแทนเราตามสิ่งที่เราได้ทำบนโลกนี้ เป้าหมายนี้ไม่ใช่สิ่งที่คลุมเครือ ถ้าเพียงแต่เราเดินตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสอนไว้เราจะบรรลุเป้าหมายนี้อย่างแน่นอน ยกตัวอย่าง ในกรณีของคนที่เป็นพนักงานขาย คนเหล่านี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ถึงเป้าหมายของตน แม้เขาจะถูกปฏิเสธและเขา ได้ยื่นคำพูดเหยียดหยามอยู่บ่อยครั้ง แต่เขาก็ทำงานของตนอย่างดีที่สุด สาเหตุก็เพราะว่าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและ เขามีความหวังกับสิ่งที่เขาจะได้รับด้วยการบรรลุถึงเป้าหมาย

นอกจากนี้ เป้าหมายของเราคือเยซูคริสต์ใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับสูงสุดในสวรรค์ ถ้าเรามีเป้าหมายนี้อย่างชัดเจน เราจะรู้สึกเป็นการยากที่จะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า สิ่งที่สำคัญที่สุดตรงนี้ก็คือความเชื่อ เมื่อเราเดินไปที่ละก้าว ด้วยการขอบพระคุณสำหรับความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเสียดสพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อนำเราไปสวรรค์ เราจะบรรลุถึงเป้าหมาย เพื่อไปถึงเยซูคริสต์ใหม่ เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเดินหน้าไปโดยไม่เหลียวหลัง

### ประการที่สอง เราต้องไปสู่เป้าหมายโดยไม่แปรเปลี่ยน

การเปลี่ยนใจคืออุปสรรคสำคัญในชีวิตคริสเตียน ถ้าเราตั้งเป้าเอาไว้ เราต้องทำตามเป้าหมายนั้นโดยไม่เปลี่ยนใจ ถ้าเราไม่ ยอมแพ้และไม่เปลี่ยนใจ เราจะไม่มีวันรู้สึกว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องยาก

ในกรณีของนักปีนเขา ถ้าเขาคิดว่าเขาอยากหยุดพักช่วงกลางทางหรือเขาอยากกลับลงไป จากวินาทีนั้นเป็นต้นไปเขา จะรู้สึกว่าการปีนเขาเป็นเรื่องยาก ในทางตรงกันข้าม คนที่มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องจะไม่คิดว่ามีอะไรยากไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

ถ้าท่านฝากความหวังของท่านไว้ในสวรรค์และทำให้การเข้าสู่เยซูคริสต์ใหม่เป็นเป้าหมายของท่าน ท่านก็จะพยายาม กำจัดสิ่งที่เป็นเท็จทิ้งไปเพื่อให้มีพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างพากเพียรโดยธรรมชาติ ในทางตรงกันข้าม ถ้าท่าน ถูกทดลองด้วยสิ่งของฝ่ายโลกและติดตามสิ่งเหล่านั้น ท่านจะรู้สึกว่า เป็นการยากที่จะดำเนินชีวิตในความจริง หรือถ้า ท่านต้องการจะล้มเลิกกลางคันหรือเปลี่ยนใจ ท่านจะพบว่าชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องยาก ถ้าท่านกำจัดจิตใจแบบนี้ทิ้ง ไปและเชื่อฟังพระคำ ท่านจะสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เป็นสุขในการเล้าโลมและความชื่นบานของพระเจ้า

กล่าวคือ เมื่อเรากำจัดจิตใจที่แปรเปลี่ยนทิ้งไป เราจะดำเนินชีวิตในความเชื่อได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้น เราสามารถกำจัด สิ่งที่มีลักษณะเป็นความเท็จอย่างอื่นทิ้งไปได้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน ยิ่งเราพยายามและประพฤติตามพระคำมากเท่าใด เราก็ จะสามารถมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ยุคเรอซาเล็มใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น ถ้าเรากำจัดจิตใจที่แปรเปลี่ยนและความ ต้องการที่จะยอมแพ้ทิ้งไป เราก็จะได้รับฤทธิ์อำนาจและกำลังจากเบื้องบน เมื่อเราทำเช่นนั้น เราก็สามารถรับการร้อง ฟื้นขึ้นมาใหม่และเกิดผล ได้อย่างรวดเร็ว

### ประการที่สาม เราต้องมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายด้วยความชื่นบานและความสุข

เหตุผลที่ผู้คนปีนภูเขา (แม้เป็นสิ่งที่ยาก) ก็อาจเป็นเพราะความสุขที่เขาได้รับหลังจากที่เขาปีนภูเขา เมื่อเราดำเนินชีวิต ในความเชื่อในพระคริสต์เราจะ ไปถึงเยซูคริสต์ใหม่ในที่สุด การไปถึงเป้าหมายเป็นสิ่งที่น่ายินดีและมีความสุข แต่ท่าน บางคนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเมื่อท่านค้นพบข้อบกพร่องในชีวิตคริสเตียนของท่าน บางคนอาจคิดว่าเขาไม่อยากจะกำจัด สิ่งเหล่านั้นทิ้งไป แต่ถ้าเราเชื่อว่าเราจะเข้าใกล้เป้าหมายของเยซูคริสต์ใหม่มากขึ้นจากการค้นพบสิ่งที่เป็นเท็จ เราก็ สามารถค้นหาและกำจัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปอย่างมีความสุข

สมมุติว่าท่านกำลังปีนภูเขาและท่านสะพายกระเป๋าที่หนักมากขึ้นไปด้วย เมื่อท่านรู้สึกว่าการปีนขึ้นหนักมากขึ้นท่าน จึงเปิดกระเป๋าของท่านออกและค้นพบว่าท่านมีสิ่งที่ไม่จำเป็นหลายอย่างอยู่ในกระเป๋านั้น จากนั้นท่านจะโยนสิ่งเหล่านั้นทิ้งไป ท่านจะไม่มีวันพูดว่า “ผมต้องการเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้” ท่านจะพยายามโยนสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไปให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ยิ่งท่านกำจัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปมากเท่าใด ท่านก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น และท่านจะบริหารจัดการ ชีวิตคริสเตียนของท่านได้ดียิ่งขึ้น

ถ้าเราเชื่อในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราอย่างแท้จริง เราก็จะค้นพบความบาปและกำจัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปไม่ยากนัก แม้เราจะพบกับกรทดลองแห่งความเชื่อ เราจะไม่มีวันสูญเสียความชื่นบานและการขอบพระคุณในจิตใจของเราเลย ตอนนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องยาก ท่านต้องรู้ว่าท่านกำลังมองดูโลกและท่านต้องปรับเปลี่ยน วิธีคิดของตนและคิดว่า “การดำเนินชีวิตในความเชื่อเป็นสิ่งที่ง่าย” นครเรอซาเล็มใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยอันรุ่งเรืองที่สุดใน คาร์มอสอยู่จริงอย่างแน่นอน ถ้าท่านมีเป้าหมายนี้อย่างชัดเจนและท่านไม่ยอมแพ้กลางคันและไม่เปลี่ยนไป ท่านทุกคน ก็จะดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เป็นสุขและชื่นบานและท่านจะดำรงอยู่ในสง่าราศีของพระเจ้า

# “ตาข้างขวาของผมบอดสนิทมาเป็นเวลา 17 ปี แต่บัดนี้ผมสามารถมองเห็น”

ปาปู กุมาร์ ดาส (วัย 25 ปี) คริสตจักรมันมินเดลลี ประเทศอินเดีย



ปาปูเคยมีอาการมองเห็นที่ตาข้างขวาของเขาและใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างไม่เป็นสุข แต่เขามีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงทำให้อาการตาที่ตาขวาของเขาดีขึ้นจนเขาสามารถมองเห็น และเวลานี้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการขอบพระคุณและความชื่นชมยินดี

เมื่อผมอายุ 8 ขวบ ผมกำลังเดินผ่านไร่ข้าวโพดของคุณย่าของผม จากนั้นใบข้าวโพดที่แหลมคมได้ทิ่มแทงเข้ามาในตาของผม

ผมไปโรงพยาบาลกับพ่อแม่ของผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมอบอกว่าผมต้องรับการผ่าตัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนที่แหลมคมที่ผมโดนแทงออกไปโดยการผ่าตัด แต่ตาของผมมองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างพร่ามัว และในไม่ช้าผมก็กลายเป็นคนตาบอด ผมลองหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อทำให้มองเห็นได้อีก แต่ก็ไม่ได้ผล

เมื่อผมอายุ 12 ขวบ ผมเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาครั้งหนึ่งและผ่าตัดเพิ่มอีกสองครั้ง แต่ก็ไม่ได้ผล หมอบอกผมว่าไม่มีแนวทางการรักษาสำหรับอาการของผม ตาข้างขวาของผมบอดสนิท และเริ่มมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้น เพื่อนของผมล้อเลียนและเล่นตลกกับตาของผม ดังนั้นผมจึงเศร้าใจและร้องไห้อยู่ตลอดเวลา ผมเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและหลีกเลี่ยงผู้คน

ผมรู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยเมื่อคิดถึงอนาคตที่สิ้นหวัง ในเวลาเดียวกัน ญาติของผมได้มอบแผ่นซีดีเรื่อง “ฤทธานุภาพ ของพระเจ้า” แก่ผมและพูดคุยกับผมว่าผมสามารถรับการรักษาให้หายด้วยคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลที่เต็มไปด้วย ฤทธิ์อำนาจ ซิเดีแผนนั้นนำเสนอเรื่องราวคำพยานของผู้คนจำนวนมาก คนเหล่านั้นป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ แต่เขาได้ รับการรักษาให้หายจากโรคเหล่านั้นหลังจากเข้ารับคำอธิษฐานของดร.แจร์ร็อก ลี ด้วยความหวังอันเลือนรางของการรักษาให้หาย ผมเริ่มเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักรมันมินเดลลีจากเดือนพฤศจิกายนปี

2014 เป็นต้นมา เมื่อผมรับคำอธิษฐานของดร.ลีหลังจากคำเทศนาของท่านผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. อาการปวดที่ตา ขางขวาของผมก็ลดลงและผมเริ่มมองเห็นสิ่งของบางอย่างที่มีสีผ่านตาของผม แต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นชั่วคราว ในเวลานั้นผม ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าและไม่รู้จักวิธีการรับเอาคำตอบ แต่พระเจ้าทรงอนุญาตให้บุคคลอย่างผมมี ประสบการณ์กับฤทธิ์

อำนาจของพระเจ้าผู้สร้างในชั่วครู่ หลังจากนั้นผมเริ่มแน่ใจในเรื่องการรักษาให้หายและเริ่มทำตามคำแนะนำพระทัยของพระเจ้า จากคำเทศนาผมได้เรียนรู้ถึงวิถี การที่จะสร้างความเชื่อของผมเพื่อรับการรักษาและวิธีรับเอาคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยที่ผมเซฟไว้ในโทรศัพท์มือถือของผม ทุกเช้าและทุกเย็น ผมถวายการอดอาหารวันละมือและอธิษฐานเป็นเวลา 40 วันเช่นกัน และผมพยายามดำเนิน ชีวิตตามพระคำของพระเจ้าด้วยเช่นกัน

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2015 ศจ.ฮิซุน ลี (ศิษยาภิบาลที่ปรึกษาทั่วโลก) มาเยี่ยมคริสตจักรของเรา เพื่อนำการนมัสการฉลองครบรอบ 3 ปีของคริสตจักร หลังจากคำเทศนา ท่านได้อธิษฐานโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าที่ดร.ลีได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ และการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผม!

อาการปวดตาและปวดศีรษะอย่างรุนแรงของผมหายไป นำตาที่โหลก็หยุด ยิ่งกว่านั้น ผมเริ่มมองเห็นสีต่างๆ และแสง ผ่านตาข้างขวาของผม การมองเห็นของผมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ และผมเริ่มจำภาพของสิ่งต่างๆ และอ่านจดหมายได้ นี่เป็น สิ่งที่อัศจรรย์มาก!

ลูกตาของผมเคยถูกปกคลุมด้วยบางสิ่งที่เป็ สีขาว แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีดำอีกครั้งหนึ่ง ผมมีความสุขมากด้วยใจ กตัญญูสำหรับพระคุณของพระเจ้า ผมกำลังอาสาตนเองในคริสตจักรของผมและพยายามที่จะประกาศกับคนอื่น ผมขอบพระคุณและถวายสงสาราธิทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่

## “พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์คือกุญแจสู่ความสุข”

มันนิกาอาวู สอนนิ ยาง (วัย 54 ปี) คริสตจักรมันมินเดลลี ประเทศเกาหลีใต้

ฉันเกิดในครอบครัวคริสเตียน แต่ฉันไม่มีความหวังสำหรับสวรรค์และไม่มีความสนใจในความรอด ในเดือนมิถุนายนปี 1988 ฉันทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงโซล เพื่อนคนบ้านเดียวกันคนหนึ่งนำฉันมาที่คริสตจักรมันมินเดลลี เมื่อ ฉันฟังคำเทศนาของดร.แจร์ร็อก ลีเรื่อง “ขนาดแห่งความเชื่อ” ฉันเริ่มมีความสนใจเรื่องความรอดและมีความหวังสำหรับ สวรรค์

ปีต่อมาฉันแต่งงานกับคู่ปกครองแคต ยัง ปาร์ค ฉันย้ายไปอยู่เมืองแดจอนซึ่งเป็น ที่ทำงานของเขา แต่ฉันรู้สึกกระหายฝ่ายวิญญาณมากจนฉันตัดสินใจย้ายกลับมายังกรุงโซลอีก ในเดือนสิงหาคมปี 1991 เมื่อ คริสตจักรมันมินเดลลีถูกตั้งขึ้น ฉันย้ายกลับไปยังเมืองแดจอนอีกครั้งและเริ่มตนชีวิตคริสเตียนที่ถูกสร้างใหม่ ด้วยความยินดีที่คริสตจักรสาขาที่ตั้งขึ้น ที่นั่น ฉันจึงพยายามทำทุกอย่างที่ฉันทำได้และได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อตอนที่เรแต่งงาน พ่อแม่สามีของฉันไม่พอใจที่เราไปโบสถ์ เขาพูดว่าเราเชื่อในศาสนาจากวัฒนธรรมตะวันตกจน ไม่ใส่ใจกับบรรพบุรุษ เขาห้ามไม่ให้เราทำบ้านของ

เขาเพราะสามีของฉันไม่ยอมกราบไหว้ในพิธีไหว้บรรพบุรุษ

ในช่วงงานเลี้ยงครบรอบ 100 วันของลูกชายของเราสิ่งแปลกประหลาดได้เกิดขึ้น แม่สามีของฉันนำข้าวมาวางไว้หน้า ลูกชายของฉันและวางซองไว้ในข้าวพร้อมกับพูดว่าลูกชายของฉันควรทักทายเจ้าที่มีการพูดว่าเป็นผู้คุ้มครองการเกิด ของเด็กในเกาหลี ทันใดนั้นลูกชายของฉันก็ร้องไห้และน้ำตา และตัวสั่นอย่างมา เขาไม่หยุดร้องไห้ไม่ว่าเราพยายาม ที่จะทำให้เขาสงบลงมากเพียงใดก็ตาม ฉันพูดกับแม่สามีของฉันว่า “แม่ทำในสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชัง รับเอาช้อนออกไป เราจะถวายการนมัสการแด่พระเจ้า”

เธอรีบเอาช้อนออกไปด้วยความกลัว และทันใดนั้นลูกชายของฉันก็หยุดร้องไห้ซึ่งทำให้เราประหลาดใจมาก เมื่อเห็นสิ่ง นี้เธอพูดว่าเธอเกือบเสียหลานชายคนโปรดของเธอไป เธอบอกให้เราทำเพื่อลูกชายของเราตามที่เรต้องการเพราะเขา เป็นของพระเจ้า นับจากนั้นเป็นต้นมาเราไม่เคยทำพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษเลย พ่อแม่สามีของฉันต้อนรับเอาองค์พระผู้ เป็นเจ้า น้องเขยของฉันก็สมัครเขาเป็นสมาชิกในคริสตจักรและ

ครอบครัวของฉันได้รับข่าวประเสริฐเช่นกัน ในขณะเดียวกันเราเผชิญกับปัญหาทางการเงินเพราะสามีของฉันกู้ยืมเงินหลายก่อนและนำเงินเหล่านั้นไปลงทุน ในธุรกิจของเขา ในขณะที่เกิดความยุ่งยากนี้ พ่อสามีของฉันเสียชีวิตและฉันต้องดูแลแม่สามีที่ป่วยไข้ ในขณะที่กำลัง ช่วยประคองเธอไป เขาหองนำ ฉันได้ค้นพบสิ่งชั่วร้ายหลายอย่างที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับตนเอง

ฉันพยายามที่จะมีความดีของนางรูธที่ฉันได้เรียนรู้จากคำเทศนาของดร.ลีและรับใช้เธอด้วยความรักจากจิตใจ ในเดือนธันวาคมปี 2012 แม่สามีของฉันเสียชีวิตและพระเจ้าทรงอนุญาตให้สามีของฉันมีธุรกิจอย่างหนึ่งและทรงอวยพรเขา

พระพรที่ยิ่งที่สุดก็คือพระเจ้าทรงมอบพระคุณให้กับฉันซึ่งสามารถฟื้นฟูจิตใจของฉันขึ้นใหม่ในครึ่งแรกของปี 2015 ฉันพบว่าในการทำหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายนั้นฉันทำเฉพาะในสิ่งที่ฉันทำได้ด้วยความสามารถของตนเอง หลังจากฉันกลับใจในเรื่องนี้ ฉันเริ่มคิดจากสภาพความเป็นอยู่ของคนอื่นและทำงานด้วยมุมมองของพระเจ้า

ด้วยการฟังฟังพระเจ้า ฉันเริ่มทำสิ่งที่ดูยากที่จะทำได้ด้วย

บุคลิกภาพของฉันและได้เปลี่ยนแม้แต่ความคิดของตนเองให้ เป็นความคิดในแง่บวกด้วยการฟังฟังฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเดือนธันวาคมปี 2015 ฉันได้รับพระพร ให้บรรลู่ถึงการมีจิตใจฝ่ายวิญญาณด้วยพระคุณของพระเจ้า ฮาเลลูยา!



คู่ปกครองแคต ยัง ปาร์ค มันนิกาอาวู สอนนิ ยาง คุณเขยแคต ยัง ปาร์ค

### จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่งของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้โดยวางของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเชียงใหม่ราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเซิร์ช

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai